

**คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒**

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๑ บุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (ในกลุ่มยาและสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย) หมายถึง เป็นบุคคลที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์การบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ มีการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>๑. เป็นผู้บริหารที่ กำหนด เสนอ หรือนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่สู่การปฏิบัติ ๒. เป็นบุคคลที่ดำเนินการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น ๑.๑ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์การบริหารจัดการ หรือ กำหนด เสนอ หรือนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ ๑.๒ มีการนำนโยบายในข้อ ๑.๑ สู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีผลลัพธ์ของการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูที่พัฒนาไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๓๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๑๐ คะแนน</p>
<p>ประเภท ๒ บุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ในกลุ่มยาและสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย) หมายถึง บุคคลที่ริเริ่มสร้างสรรค์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย กิจกรรมการดำเนินงานในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ มีการพัฒนาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและทิศทางนโยบายในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลส่งต่ออย่างเป็นระบบร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูที่พัฒนาไปสู่หน่วยงานต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>เป็นบุคคลที่ได้ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลฯ ตามกฎหมาย อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น ๑.๑ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบใหม่ ๑.๒ จากข้อ ๑.๑ มีการนำสู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ๑.๓ มีผลลัพธ์การดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลการทำงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูที่พัฒนาไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>๓๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๑๐ คะแนน</p>

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๓ บุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ในกลุ่มยาและสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย)</p> <p>หมายถึง บุคคลที่สร้างสรรค์ มีการพัฒนา/ผลิตผลงาน วิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆ จน ประสบผลสำเร็จและผลงานวิจัยช่วยผลักดันทางนโยบาย แก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นนักวิชาการที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านยาเสพติดทำประโยชน์ต่อ สังคมเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ</p>	<p>เป็นบุคคลที่พัฒนา/ผลิตงาน ด้านวิชาการการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนา/ผลิตผลงานวิชาการด้านการ บำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบใหม่ๆ จนประสบผลสำเร็จ โดยมีการ ประเมินผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีผลงานวิจัยที่ช่วย ผลักดันทางนโยบาย</p> <p>๒. ใช้ศักยภาพการเป็นนักวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ ความก้าวหน้าทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ (ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ)</p> <p>๓. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาการการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๔๐ คะแนน</p> <p>๔๐ คะแนน</p> <p>๒๐ คะแนน</p>
<p>ประเภท ๔ บุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (ในกลุ่มยาและสารเสพติดที่ผิด กฎหมาย)</p> <p>หมายถึง บุคคลที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบการดูแล ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยา ให้การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำปรึกษาให้ผู้ใช้/ผู้เสพ/ ผู้ติดยาสามารถดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการประสานการดูแลร่วมกับครอบครัวหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นให้การ ช่วยเหลือประสานงานส่งต่อกรณีผู้ติดยาเสพติดมีอาการ รุนแรงหรืออยู่ในภาวะอันตรายเนื่องมาจากปัญหายาเสพติด ให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และมีการขยายผลการ ดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดไปสู่ หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>เป็นบุคคลที่ได้ดำเนินงาน ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยา เสพติดอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น</p> <p>๑.๑ เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนรูปแบบใหม่</p> <p>๑.๒ จากข้อ ๑.๑ มีการนำสู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีผลลัพธ์การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติดในชุมชนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการ ขยายผลการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดไป สู่หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ</p> <p>๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา เสพติด</p>	<p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๑๐ คะแนน</p>

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประเภท	คุณสมบัติ	หลักเกณฑ์	คะแนน
<p>ประเภท ๕ ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด (ในกลุ่มยาและสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย)</p> <p>หมายถึง ชุมชน/หมู่บ้านที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยเน้นหลักเมตตาธรรม ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านยาเสพติดในชุมชนทั้งจากภาคครอบครัว ประชาชน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันการใช้สารเสพติด การดูแลช่วยเหลือในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน และส่งต่อผู้ติดยาเสพติดให้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม โดยมีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ตามปกติ มีอาชีพสุจริตที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีการขยายผลการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดไปสู่ชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับ</p>	<p>เป็นชุมชน/หมู่บ้านที่มีด้านป้องกันและการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เช่น มีกิจกรรมเชิงป้องกันในชุมชน/หมู่บ้าน มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p>	<p>๑. ผลงานเด่น</p> <p>๑.๑ เป็นชุมชน/หมู่บ้านที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในรูปแบบใหม่</p> <p>๑.๒ จากข้อ ๑.๑ มีการนำสู่การปฏิบัติ อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๓ มีผลลัพธ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลงานเป็นที่ยอมรับ (ในระดับจังหวัด หรือระดับภาค หรือระดับประเทศ) และมีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ</p> <p>๒. ผลงานเด่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๓๐ คะแนน</p> <p>๑๐ คะแนน</p>